



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)

.....

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) และจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

เท่านั้น

๔.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้

๔.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิแล้วไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของกรมวิชาการเกษตร ครั้งนี้ อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเองตลอดช่วงเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบและเว้นระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๔๐๐๐๐๑

นางสาวแพนธัช สุขุมลันนันทน์

๔๐๐๐๐๒

นางสาวชลธิชา เต็มวุฒิ

๔๐๐๐๐๓

นางสาวสุทธิชา โภคา

๔๐๐๐๐๔

นางสาวเจนนิวา สุมาลี

๔๐๐๐๐๕

นางสาวสุทธิชา โภคา

๔๐๐๐๐๖

นายณัฐพงษ์ จันทรุกษา

๔๐๐๐๐๗

นางสาวอังคณา ตูลาธร

๔๐๐๐๐๘

นายศิริวัชร เตมีย์

๔๐๐๐๐๙

นางสาวธนาภรณ์ อินจันทร์

## รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)

วัน เวลา ในการประเมินฯ	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ในการประเมินฯ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี การคลัง หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗	๔๐๐๐๐๑ - ๔๐๐๐๐๙	ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ปากกา น้ำยาลบคำผิด
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. การบริการที่ดี ๓. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ ๔. การทำงานเป็นทีม			